



คำสั่งกรมป่าไม้

ที่ ๓๕๓ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ประจำสถานีวนวัฒนวิจัย สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๒๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๒ (๒) จึงแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ประจำสถานีวนวัฒนวิจัย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ตามบัญชีรายชื่อ ที่แนบท้ายคำสั่งนี้

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา และหลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ทุกกรณี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นการแลกเปลี่ยนและการลงโทษผู้ทำงาน ภายในวงเงินที่หน่วยงานได้รับมอบอำนาจ โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายทองศักดิ์ นมทภา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

บัญชีรายละเอียดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
 ประจำสถานีพัฒนาวิจัย สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)  
 (แนบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๗๕๗ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ปฏิบัติหน้าที่	หมายเหตุ
๑	สถานีพัฒนาวิจัยหมูสี นายทิวา เลหาบุตร	เศรษฐกรชำนาญการ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่	
๒	นายชัชฌพงษ์ ชูทอง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร (พร.)	เจ้าหน้าที่	
๓	นางสาวฐิติกาญจน์ พิมพ์กลาง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร (พร.)	เจ้าหน้าที่	
๔	สถานีพัฒนาวิจัยท่าตูม นายทองอินทร์ มัญจะกาเกท	พนักงานพิทักษ์ป่า ส ๓	หัวหน้าเจ้าหน้าที่	
๕	นายไพโรวรรณ กองทรัพย์	เจ้าหน้าที่ธุรการ ม.๓ (พร.)	เจ้าหน้าที่	
๖	สถานีพัฒนาวิจัยหนองคู นางสาวฐิติภัทร์ ธนปานรัตน์กุล	พนักงานธุรการ ส ๓	หัวหน้าเจ้าหน้าที่	
๗	นายโกญจนาท งามเนตร	พนักงานสวนป่า ส ๒	เจ้าหน้าที่	
๘	นางสาวสมฤดี ตะเคียนเกลี้ยง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร (พร.)	เจ้าหน้าที่	